



ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น ซึ่งได้ดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จำนวน ๗ ราย

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ พร้อมกำหนดวัน เวลา และ สถานที่ในการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ลำดับที่	ตำแหน่งที่สมัคร/ ชื่อ - สกุล ผู้ผ่านคัดเลือก	หมายเหตุ
๑	<u>ผู้บริหารระดับต้น</u> <u>ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ</u> นายชุตินันท์ ศรีสังวาลย์	
๑	<u>ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย</u> นางสาวสุธาสินี บุญแจ้ง	
๑	<u>ฝ่ายการคลัง</u> นางสาวภรณ์รัฐตา จิระประภาชัยเลิศ	
๒	<u>นางสาวภัครดา เทพนมิตร</u> <u>ฝ่ายวิชาการ</u>	
๑	นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธินันท์	
๑	<u>ฝ่ายพัสดุ</u> นายภูริวัชร เชาวโรจนนนท์	
๑	<u>ฝ่ายนิติการ</u> นายเพชร ภูมिरัตน์	

๒. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรายงานตัวพนักงานใหม่ที่ www.nmu.ac.th หัวข้อสมัครงาน พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วสแกนส่งกลับมาที่ Email : HR@nmu.ac.th ตั้งแต่วันที่ ประกาศจนถึง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ หากไม่รายงานตัวภายในเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์

๓. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกนำบัตรประจำตัวประชาชน และใบรายงานตัวฉบับจริงมาแสดงตัว ต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช หากไม่มาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

๔. ผู้สมัครต้อง.....

๔. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันโมฆะสำหรับผู้นั้น สำหรับค่าธรรมเนียมการสมัครสอบมหาวิทยาลัยจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การจัดทำสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยจะทำสัญญาจ้างกับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราชูธิราชเรื่องการกำหนดมาตรฐานประจำตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบกับมติ ก.บ.ค. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องทำสัญญาทดลองปฏิบัติงานและสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนชัยพิบูลย์)
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราชูธิราช